



BELLEVUE
COLLEGE

Trung Tâm Chương Trình Phổ Thông Trung Học



ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
[bellevuecollege.edu/
highschool/](http://bellevuecollege.edu/highschool/)



TÌM HIỂU THÊM

Angelica Palma-Gutierrez
ROOM U202
425.564.2102
chsprograms@
bellevuecollege.edu

Thông tin này được đăng tải bằng các
ngôn ngữ khác tại:

bellevuecollege.edu/highschool

Tìm Kiếm Sự Hỗ Trợ Mà Bạn Cần Để Hoàn Thành Chương Trình Phổ Thông Trung Học Theo Điều Kiện Của Bạn

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Bellevue College! Trung Tâm Chương Trình Phổ Thông Trung Học (Center for High School Programs, CHSP) của chúng tôi mang đến nhiều lựa chọn cho những học sinh quan tâm đến việc hoàn thành chương trình phổ thông trung học của mình. Trung tâm mở cửa cho đại chúng, với nhiều khóa học tương đương với chương trình phổ thông trung học chất lượng. Chúng tôi có nhiều hình thức đào tạo để bạn lựa chọn. Bên cạnh đó, chúng tôi có thể giúp bạn phát triển kế hoạch học tập dựa trên các mục tiêu giáo dục, nghề nghiệp và cá nhân. Trung tâm của chúng tôi phục vụ học sinh từ 16 đến 21 tuổi, và luôn tự hào khi có thể là một điểm tựa hỗ trợ và an toàn cho mọi người.

TÌM HIỂU VỀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TÔI:

Lựa Chọn Giáo Dục Nghề Nghiệp (CEO) Chương Trình Tích Hợp Ngôn Ngữ (LIP)

Học Tiếng Anh và Chuẩn Bị Để Thành Công Ở Đại Học! Chương Trình Tích Hợp Ngôn Ngữ (Language Integration Program, LIP) là một phần trong các Lựa Chọn Giáo Dục Nghề Nghiệp (Career Education Options, CEO), cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ cho người học tiếng Anh muốn lấy bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và lấy tín chỉ đại học. Chương trình LIP cho phép học sinh học tiếng Anh học thuật và nỗ lực hướng tới bằng đại học liên kết nghệ thuật (Associate of Arts, AA), Phát Triển Giáo Dục Tổng Quát (General Educational Development, GED), bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và/hoặc chứng chỉ chuyên môn/kỹ thuật. Học sinh cũng nhận được các dịch vụ và hỗ trợ toàn diện để đạt được các mục tiêu giáo dục của mình. Học sinh tham gia các lớp học LIP tại trường đại học. Các lớp học được mở trong ngày, với sĩ số tối đa là 18 học sinh.

LIP dành cho học sinh học tiếng Anh:

- 16–21 tuổi (phải đang 16 tuổi hoặc sẽ tròn 16 tuổi trước ngày 1 tháng 9)
- Bị trễ tín chỉ so với độ tuổi hoặc cấp lớp của học sinh, hoặc
- Có nguy cơ bỏ học phổ thông trung học

LIP hỗ trợ học sinh về:

- Học phí, sách và dụng cụ học tập
- Phiếu xe buýt và thẻ ORCA
- Tiếp cận và giới thiệu đến tất cả các tài nguyên của Bellevue College (BC)
- Quản lý trường hợp cá nhân
- Các khóa học chuyển tiếp đại học / tư vấn học tập

Lựa Chọn Giáo Dục Nghề Nghiệp (CEO)

CEO phục vụ cho học sinh 16–21 tuổi. Chương trình CEO phối hợp với những học sinh có nguy cơ bỏ học phổ thông trung học, cũng như những học sinh không đủ tín chỉ để tốt nghiệp. Chương trình này cho phép những người trẻ tuổi nỗ lực hướng tới bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, GED và/hoặc (các) giấy chứng nhận chuyên môn-kỹ thuật và bằng AA khác. Các em học sinh tham gia chương trình được nhận các dịch vụ và hỗ trợ toàn diện để giúp các em thành công trên con đường học vấn của mình. Chúng tôi cam kết giúp mọi học sinh nhận ra tiềm năng riêng của bản thân, đưa các em trở lại đúng lộ trình hướng tới thành công trong cả giáo dục và sự nghiệp. Học sinh tham gia các lớp học CEO tại trường đại học. Các tín chỉ CEO lấy được có thể được áp dụng cho tín chỉ đại học.

Chương Trình Hoàn Thành Phổ Thông Trung Học (High School Completion, HSC)

Chúng tôi cung cấp hai lựa chọn:

- Chương Trình Hoàn Thành Phổ Thông Trung Học Cho Thanh Niên, áp dụng cho đối tượng học sinh 16–21 tuổi. Chương trình này cung cấp các đồ án môn học đáp ứng yêu cầu tín chỉ tối thiểu để được cấp bằng tốt nghiệp tại Bang Washington. Để bắt đầu, học sinh đủ điều kiện phải tròn 16 tuổi trước ngày 1 tháng 9 của năm học này. Chương trình này cho phép học sinh tiếp tục tham gia chương trình cho đến khi hoàn thành hoặc khi đủ 21 tuổi, tùy theo trường hợp nào xảy ra trước.
- Chương Trình Phổ Thông Trung Học+ (High School+, HS+) của chúng tôi cung cấp bằng tốt nghiệp phổ thông trung học của Bang Washington cho những học sinh từ 18 tuổi trở lên. Học sinh có thể kết hợp các tín chỉ phổ thông trung học đã lấy được trước đó, quá trình huấn luyện và kinh nghiệm sống với chương trình giảng dạy của chúng tôi để hoàn thành đồ án môn học HS+ của mình. Học sinh phải từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm đăng ký học. Do tất cả các lớp học đều diễn ra trực tuyến, nên học sinh có thể điều chỉnh việc học HS+ phù hợp với lịch trình của mình.

Bellevue College không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, ngôn ngữ, sắc tộc, tôn giáo, tình trạng cựu chiến binh, giới tính, khuynh hướng tình dục, bao gồm cả bản dạng giới hay biểu hiện giới, tình trạng khuyết tật hoặc tuổi tác trong các chương trình và hoạt động của nhà trường. Hãy xem chính sách 4150 tại bellevuecollege.edu/policies. Những nhân sự dưới đây được chỉ định để xử lý các thắc mắc liên quan đến chính sách không phân biệt đối xử: Điều Phối Viên Tiêu Đề IX, 425-564-2641, Văn Phòng C227, và Nhân Viên Tuân Thủ EEOC/504, 425-564-2178, Văn Phòng B126.